

Số: /KH-SGTVT

Ninh Thuận, ngày tháng 03 năm 2023

KẾ HOẠCH

thực hiện Chỉ thị số 44-CT/TU ngày 15/02/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Thực hiện Kế hoạch số 205-KH/BCSD ngày 07/3/2023 của Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo Chỉ thị số 44-CT/TU ngày 15/02/2023 của Ban Thường vụ tỉnh ủy;

Sở Giao thông vận tải (GTVT) xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác PCTN, TC; nhất là tập trung phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, góp phần củng cố vững chắc niềm tin của Nhân dân vào Đảng và Nhà nước.

2. Kết hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa phòng ngừa, chủ động phát hiện, kịp thời xử lý các hành vi tham nhũng, tiêu cực. Trong đó, phòng ngừa là chính, là cơ bản, lâu dài; phát hiện, xử lý là quan trọng, đột phá tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, thực chất, hiệu quả hơn trong công tác PCTN, TC trong toàn Sở GTVT trong thời gian tới.

3. Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy các cấp, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

4. Chủ động kiểm tra để kịp thời phát hiện vụ việc có dấu hiệu tham nhũng, tiêu cực trong cơ quan, đơn vị mình phụ trách.

5. Lấy kết quả công tác PCTN, TC làm thước đo đánh giá phẩm chất, năng lực, trách nhiệm và mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu.

6. Xử lý kịp thời, nghiêm minh trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng, tiêu cực trong cơ quan, đơn vị mình trực tiếp lãnh đạo, quản lý nhưng không chủ động phát hiện, xử lý, nhất là đối với các trường hợp bao che, ngăn cản phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực.

II. Nhiệm vụ cụ thể

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo một số nhiệm vụ sau đây:

1. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; nhất là tập trung phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức Sở GTVT ngày càng trong sạch, vững mạnh để củng cố vững chắc niềm tin của Nhân dân vào Đảng, chính quyền, Nhà nước. Đề cao trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Chủ động kiểm tra nội bộ để kịp thời phát hiện vụ việc có dấu hiệu tham nhũng, tiêu cực trong tổ chức, cơ quan, đơn vị mình phụ trách; lấy kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là thước đo đánh giá phẩm chất, năng lực, trách nhiệm và mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu. Xử lý kịp thời, nghiêm minh trách nhiệm người đứng đầu nếu để xảy ra tham nhũng, tiêu cực trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình trực tiếp lãnh đạo, quản lý nhưng không chủ động phát hiện, xử lý; nhất là đối với trường hợp bao che, ngăn cản việc phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực.

2. Đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm và tính tiên phong, gương mẫu của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhất là người đứng đầu trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; kiên trì giáo dục đạo đức liêm chính, văn hóa tiết kiệm, không tham nhũng, tiêu cực. Xây dựng nếp sống văn hóa “trọng liêm sỉ, trọng danh dự” trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và văn hóa “căm ghét tham nhũng” trong đại bộ phận quần chúng Nhân dân. Qua đó, tạo sự tự giác, đồng thuận, thống nhất cao về ý chí và hành động trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

- Nội dung tuyên truyền, quán triệt:

Thông báo kết luận số 12-TB/TW, ngày 06/4/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương tại Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2012-2022, Quy định 67-QĐ/TW, ngày 02/6/2022 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, thành phố trực thuộc; Hướng dẫn số 25-HD/BCĐTW, ngày 01/8/2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương về một số nội dung về công tác phòng, chống tiêu cực; Quy chế làm việc số 01-QC/BCĐ, ngày 28/6/2022 của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh; Luật Phòng chống tham nhũng và các nghị định có liên quan.

- Hình thức, đối tượng tuyên truyền, quán triệt: Thông qua các buổi sinh hoạt giao ban tháng của cơ quan, đơn vị tuyên truyền đối với cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị.

- Thời gian tuyên truyền, quán triệt: Hoàn thành trước tháng 6/2023.

3. Chú trọng thông tin tuyên truyền về gương người tốt, việc tốt; khắc phục tình trạng thông tin một chiều, thông tin không chính xác, mang tính kích động, gây hoang mang. Bảo vệ, khen thưởng, động viên kịp thời những người làm báo tích cực, dũng cảm đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực; đồng thời kiên quyết vạch trần, phê phán, bác bỏ các luận điệu xuyên tạc, lợi dụng phòng, chống tham nhũng, tiêu cực để kích động, chia rẽ, chống phá Đảng, Nhà nước. Xử lý nghiêm việc đưa tin sai sự thật, vu cáo, bịa đặt, gây hậu quả xấu; kiên quyết đấu tranh, loại bỏ tư tưởng lo ngại việc đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực sẽ “làm chậm sự phát triển”, làm “hạn chế sức sáng tạo, dám nghĩ, dám làm”, “nhụt chí”, “làm cầm chừng”, “phòng thủ” trong một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Phải xem công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là cơ hội để làm trong sạch bộ máy, tăng năng lực và sức chiến đấu của bộ máy và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội; đồng thời, tăng cường tuyên truyền công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực phải gắn với tuyên truyền kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng và học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

4. Theo chức năng, trách nhiệm, thẩm quyền khẩn trương rà soát kiến nghị bổ sung, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật, bản bản chỉ đạo, điều hành không còn phù hợp, sơ hở bất cập dễ bị lợi dụng để thực hiện hành vi tham nhũng, tiêu cực nhất là các văn bản liên quan đến lĩnh vực đấu giá, đấu thầu, quản lý tài sản công, tài chính công, công tác cán bộ, các pháp luật về chuyên ngành...

5. Đẩy nhanh tiến độ xác minh làm rõ các tin báo, phản ánh, kiến nghị về hành vi tham nhũng, tiêu cực, xử lý và kiến nghị người có thẩm quyền chuyên cơ quan có thẩm quyền khởi tố, điều tra, xử lý các vụ án tham nhũng, tiêu cực khi có dấu hiệu tội phạm theo đúng quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước với nguyên tắc “Tích cực, khẩn trương; làm rõ đến đâu xử lý đến đó; không phân biệt người có hành vi tham nhũng, tiêu cực là ai, không có vùng cấm, không có ngoại lệ và không chịu sự tác động không đúng của bất kỳ cá nhân, tổ chức nào; xử lý kỷ luật nghiêm từ trên xuống dưới và kỷ luật Đảng đi trước; bảo đảm sự đồng bộ, nghiêm minh, kịp thời giữa kỷ luật của Đảng với xử lý kỷ luật hành chính, đoàn thể cán bộ, đảng viên vi phạm.

Trong quá trình phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực phải xem xét, đánh giá khách quan, biện chứng, thận trọng, làm rõ động cơ, mục đích sai phạm để phân biệt hành vi của những người dám nghĩ, dám làm, có động cơ trong sáng vì sự nghiệp đổi mới đất nước với hành vi của những người có động cơ tư lợi cá nhân để xử lý phù hợp. Từ đó, phân hóa, xác định rõ trách nhiệm của từng cá nhân, tập thể trong từng trường hợp cụ thể để quyết định các biện pháp xử lý hành chính, kiến nghị xử lý hình sự hoặc xử lý khác cho phù hợp; bảo đảm “thấu tình, đạt lý”, “tâm phục, khẩu phục”, “rất nghiêm minh nhưng cũng rất nhân văn”, nhằm “giáo dục cảnh tỉnh”, “răn đe, phòng ngừa sai phạm”.

6. Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan chức năng; phối hợp với cơ quan Thanh tra Sở, kiểm tra, giám sát của Đảng ủy để kịp thời cung cấp các thông tin,

chuyển giao hồ sơ, tài liệu liên quan đến cán bộ, đảng viên vi phạm để xử lý theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản tham nhũng, tiêu cực; kịp thời áp dụng các biện pháp đồng bộ để thu hồi triệt để tài sản bị tham nhũng, tiêu cực ngay từ giai đoạn thanh tra, kiểm tra.

7. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra; phát hiện sớm, xử lý nghiêm các vụ việc tham nhũng, tiêu cực; ngăn chặn có hiệu quả tệ "tham nhũng vặt". Tập trung lựa chọn đối tượng, lĩnh vực phức tạp, nhạy cảm, dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực và những vấn đề bức xúc mà cán bộ, đảng viên, Nhân dân quan tâm để kiểm tra, giám sát, thanh tra; trong đó tập trung vào những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ. Đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực phải gắn liền với chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"; phải kịp thời phát hiện, giải quyết từ sớm, ngăn chặn từ đầu các hành vi sai phạm, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn; mọi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức vi phạm đều phải bị xử lý kịp thời, đồng bộ, nghiêm minh, công khai.

Trong quá trình kiểm tra, thanh tra, giám sát nếu phát hiện vi phạm có dấu hiệu tội phạm phải kiến nghị người có thẩm quyền chuyển ngay hồ sơ vụ việc đến cơ quan điều tra có thẩm quyền để thụ lý, điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật; không chờ đến khi kết thúc quá trình kiểm tra, thanh tra mới chuyển.

8. Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức tham mưu cho thủ trưởng cơ quan, đơn vị trực tiếp thực hiện nhiệm vụ phát hiện, xử lý vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực. Trước mắt, củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức Cơ quan Thanh tra Sở có bản lĩnh vững vàng, có dũng khí đấu tranh; phải trung thực, liêm chính, "chí công, vô tư" trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

9. Gắn công tác đấu tranh PCTN, TC với ngăn ngừa suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cơ quan, đơn vị, đồng thời gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phối hợp chặt chẽ với các hoạt động kiểm tra, giám sát của các cấp ủy Đảng, các tổ chức đoàn thể trong công tác đấu tranh PCTN, TC; phát huy vai trò phối hợp với các cơ quan chức năng theo thẩm quyền của thủ trưởng cơ quan đơn vị trong việc cung cấp cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí để góp phần thực hiện có hiệu quả hơn trong công tác PCTN, TC.

III. Tổ chức thực hiện

1. Các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 44-CT/TU và kế hoạch này đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị mình; xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả; báo cáo kết quả thực hiện về Sở GTVT (qua Thanh tra Sở) định kỳ tháng (trước ngày 15 hàng tháng), quý (trước ngày 15 của tháng cuối quý), năm (trước ngày 15/12).

2. Lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Sở có trách nhiệm kiểm tra các lĩnh vực thuộc Phòng mình phụ trách quản lý để kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi tham nhũng, tiêu cực.

3. Giao Thanh tra Sở tham mưu Sở tổng hợp kết quả thực hiện của các cơ quan, đơn vị, báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Thanh tra tỉnh) chung với báo cáo PCTN, TC định kỳ tháng (**trước ngày 18 hàng tháng**), quý (**trước ngày 18 của tháng cuối quý**), năm (**trước ngày 18/12**). Đồng thời, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện; tăng cường thanh tra, kiểm tra các lĩnh vực nhạy cảm dễ phát sinh tiêu cực, tập trung thanh tra, kiểm tra lĩnh vực đăng kiểm phương tiện, đào tạo, sát hạch lái xe ô tô, cấp các loại giấy phép...; tham mưu Sở tổng hợp kết quả thực hiện của các cơ quan, đơn vị, báo cáo kết quả thực hiện theo quy định.

4. Đề nghị Ban Chấp hành các tổ chức đoàn thể chỉ đạo Ban Thanh tra nhân dân tăng cường công tác giám sát các đoàn viên trong cơ quan đơn vị về thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Trong quá trình triển khai thực hiện có phát sinh những khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo về Sở để chỉ đạo giải quyết./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (để báo cáo);
- Thanh tra tỉnh;
- Các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở (t/h);
- Các Phòng chuyên môn thuộc Sở;
- Các tổ chức đoàn thể;
- Trang TTĐT của Sở;
- Lưu: VT, TTrS. (LDP)

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Vinh